

ด่วนมาก

ที่ ยธ ๐๒๐๐๔/๑๕๖

กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน ๔ แผ่น

กระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาล จึงเป็นเรื่องที่สามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา (๗) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และคณะ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ Meister
Education Development ณ เมืองอาเคน (Aachen) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามคำเชิญของศูนย์ฯ
ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานทางด้านการยุติธรรมและสำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ ระหว่างวันที่
๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ (The 61st Session of
Commission on Narcotic Drugs - CND) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖
มีนาคม ๒๕๖๑ (รวมวันเดินทางไป - กลับ)

/๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการหารือทวิภาคีไทย - ออสเตรีย มีความสำคัญต่อการพัฒนาและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมันและออสเตรีย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ออสเตรียจะทำหน้าที่ Presidency of the Council of the European Union ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการเดินทางไปราชการดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลผูกพันกับรัฐบาล จึงเป็นเรื่องที่สามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา (๗)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

-

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและกฎหมาย

๔.๑ การศึกษาดูงานศูนย์ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ Meister Education Development ณ เมืองอาเคน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เมืองอาเคน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะและนางสาวพรรณนภา จันทารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ได้เดินทางไปยัง Meister Education Development ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกทักษะด้านวิชาชีพของเมืองอาเคน เพื่อเยี่ยมชมการฝึกและการเรียนในศูนย์ฯ ดังกล่าว ซึ่งมีโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งคณะอาจารย์ในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปเรียนและฝึกทักษะในศูนย์ดังกล่าวมาแล้วหลายรุ่น โดยคณะของรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้พบกับนาย Karl Winkels ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ นาย Thomas Hintz ประธานกรรมการบริหารด้านการต่างประเทศ และนาง Nicole Tomys รองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งมาให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ ทั้งยังได้พบกับคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๑๔ ราย ที่กำลังศึกษาตามโครงการอบรมครู Thai – German Meister สาขา Automotive Training Programme ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสาขาวิชาที่ร่วมกันดำเนินการ นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้กระทำผิดในรัฐอาเคน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังอีกด้วย

๔.๒ การหารือระดับทวิภาคีไทย – ออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

๔.๒.๑ การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และการวิจัย ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน และมีความประสงค์ร่วมกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอาชีวศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายออสเตรียได้สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคสตีท (Thai – Austrian Technical School) ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย โดยรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย ได้สนับสนุนความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักร เครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งการทำงานของเครื่องจักรกล และการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ในกรณีนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณในเรื่องดังกล่าว และชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (East Economic Corridor - ECC) ซึ่งมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้และทักษะฝีมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ด้านโลจิสติกส์ และด้านหุ่นยนต์ เป็นต้น

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย ในอาเซียนกับมหาวิทยาลัยในยุโรป หรือ ASEAN - UNINET โดยไทยเป็นผู้ประสานงานกลางของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรียเป็นผู้ประสานงานของสหภาพยุโรป โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาความร่วมมือในด้านนี้ให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายรับทราบการนำคณะผู้แทนของออสเตรียกลุ่มต่างๆ เดินทางเยือนประเทศไทยในห้วงปี ๒๕๖๑ รวมถึงการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และการวิจัย ของออสเตรียมาเยือนประเทศไทย

๔.๒.๒ การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจ

ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความร่วมมืออันดีด้านเศรษฐกิจและการค้า และเห็นพ้องที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านนี้ให้ครอบคลุมมากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ด้านการค้า การจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการค้า ตลอดจนการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา (dual education program) เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับการขยายความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายไทยรับที่จะนำเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานร่วมมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ฝ่ายออสเตรียทราบถึงนโยบาย EEC ที่จะก่อให้เกิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในภาคตะวันออกมากขึ้น อาทิ ด้านทุนยนต์ ด้านดิจิทัล ด้านอุตสาหกรรมการบิน ด้านการขนส่งและด้านโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาตามโครงการนี้ ดังนั้น การขยายความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเรื่องจำเป็นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย Digital Thailand รวมถึง Digital Government และ Smart City และโดยที่ออสเตรียมีความก้าวหน้าในด้านนี้และมีตัวแบบที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E - Government และ Mobile Government (ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่) จึงพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายไทย ซึ่งฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายออสเตรียพิจารณาใช้ไทยเป็น gateway ในการเชื่อมต่อกับอาเซียน ขณะที่ไทยก็จะใช้ออสเตรียเป็น gateway เพื่อติดต่อกับประชาคมยุโรปด้วย โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือในรายละเอียดต่อไป

ในช่วงท้าย ฝ่ายไทยได้หยิบยกประเด็นการขยายความร่วมมือในด้านที่มีศักยภาพสูงเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายออสเตรียเห็นพ้องด้วย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

๔.๒.๓ การศึกษาดูงาน Smart City ณ เขต Aspern กรุงเวียนนา

โครงการ Smart City ในเขต Aspern นับว่าเป็นโครงการระยะยาวและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ - ๒๐๐๘ บนพื้นที่กว่า ๒.๕ ตารางกิโลเมตร และมียุทธศาสตร์หลักที่มุ่งเน้น (๑) คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ (๒) การจัดการทรัพยากร (Resource) โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง และ (๓) นวัตกรรมด้านต่างๆ รวมถึงคุณภาพการศึกษา ในการนี้ คณะผู้แทนไทยได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารโครงการในหลายประเด็น อาทิ การพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจแห่งใหม่และเป็นต้นแบบในการวางผังเมืองเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว การขยายเส้นทางรถไฟใต้ดินมาจากใจกลางกรุงเวียนนา และการวางระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงกรุงเวียนนากับกรุง Bratislava ประเทศ Slovakia เป็นต้น พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่จริงภายในโครงการอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมือง Smart City ต้นแบบในประเทศไทย

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

-

๖. ผลกระทบ

-

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

-

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

-

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงยุติธรรมขอเสนอสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก



(ประจักษ์ จันทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๒๔๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๖๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sayonarud_25@hotmail.com